



Ho Chi Minh Stock Exchange
16 Vo Van Kiet Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84-8-3821 7713 Fax: 84-8-3821 7452
Website: www.hsx.vn

THỦ TƯỚNG MALAYSIA GẶP MẶT TGD SỞ GDCK ASEAN NHẪM ỦNG HỘ SỰ HỘI NHẬP CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN ASEAN

Kuala Lumpur, 12 tháng 02 năm 2015



Hình chụp: TGD các Sở GDCK ASEAN tại buổi đối thoại với Thủ tướng Malaysia – Najib Razak và các thành viên thị trường vốn Malaysia ngày 12/02/2015 tại Kuala Lumpur.

Thứ tự ngồi từ trái qua:

Ông Abdul Farid Alias - TGD Maybank Group, Ông Mohamed Dzaidin – Chủ tịch Sở GDCK Malaysia, Bộ trưởng Thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia Abdul Wahid Omar, Thủ tướng Najib Abdul Razak, Ông Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor – Chủ tịch Maybank Berhad, Ông Tajuddin Atan – TGD Sở GDCK Malaysia và Ông John Chong - TGD Maybank Kim Eng.

Thứ tự đứng từ trái qua:

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung – Phó TGD Sở GDCK Hà Nội, Bà Kesara Manjusree – TGD Sở GDCK Thái Lan, Ông Hong Sok Hour – TGD Sở GDCK Campuchia, Ông Magnus Bocker – TGD Sở GDCK Singapore, Ông Hans B. Sicat – TGD Sở GDCK Philippine, Ông Lê Hải Trà – Phó TGD Sở GDCK TP.HCM và Ông Ito Warsito – TGD Sở GDCK Indonesia.



Hội nghị Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN lần thứ 22 đã diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 11 và ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Thủ tướng Malaysia - Najib Razak đã có buổi gặp mặt với Tổng Giám đốc các Sở GDCK ASEAN để đối thoại về cách thức hòa hợp và hội nhập sâu hơn thị trường vốn ASEAN nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của các nền kinh tế ASEAN. Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào tháng 1 năm 2015 và cuộc họp lần này cho thấy thiện chí hỗ trợ đối với chương trình nghị sự Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Phát biểu thay mặt Các Sở GDCK ASEAN, Tổng Giám đốc Sở GDCK Malaysia - Ông Tajuddin Atan cho biết “Sự phát triển của ASEAN như một thị trường vốn hội nhập đã và đang diễn ra. Các Sở GDCK ASEAN sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển và sự cộng tác này theo tinh thần cạnh tranh – hợp tác. Các Sở GDCK ASEAN sẽ tiếp tục cung cấp cho nhà đầu tư một kênh tiếp cận dễ dàng các cơ hội đầu tư đa dạng vào thị trường ASEAN.

Tổng Giám đốc Các Sở GDCK ASEAN cũng đã thông qua hợp tác mới, hướng đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật số để nâng cao nhận thức và kiến thức của nhà đầu tư về các cơ hội đầu tư vào thị trường ASEAN.

Những công cụ này bao gồm Twitter và #Tags nhằm cung cấp những nguồn tin và trao đổi thông tin thống nhất liên quan đến các sản phẩm đầu tư của ASEAN. Sự nâng cấp website Các Sở GDCK ASEAN đã được hoàn thành và ra mắt, cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn toàn diện về 6 nước thành viên.

Bảy Sở GDCK ASEAN có tổng vốn hóa thị trường xấp xỉ 2.400 tỷ đô la và hơn 3.000 công ty niêm yết. Trong số những công ty này có những công ty lớn và năng động nhất thế giới từ nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính ngân hàng, năng lượng, viễn thông, hàng hóa, và sản xuất./.

Về ASEAN Exchanges:

ASEAN Exchanges là hợp tác của Bảy Sở GDCK, từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hợp tác này nhằm xúc tiến sự phát triển của thị trường vốn khu vực ASEAN bằng cách đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường ASEAN, tạo ra các sản phẩm ASEAN và thực hiện các sáng kiến đã đặt ra.

Mục đích của hợp tác này nhằm gia tăng cơ hội đầu tư vào ASEAN đồng thời tăng tính thanh khoản giữa các thành viên.

TGD các sở ASEAN gồm: Ông Tajuddin Atan - Sở GDCK Malaysia, Bà Phan Thị Tường Tâm - Sở GDCK TP.HCM, Ông Trần Văn Dũng - Sở GDCK Hà Nội, Ông Ito Warsito - Sở GDCK Indonesia, Ông Hans B.Sicat - Sở GDCK Philippine, Ông Magnus Bocker - Sở GDCK Singapore, và Bà Kesara Manchusree - Sở GDCK Thái Lan./.